

บทที่ ๕

สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาก็คือเกี่ยวกับการสื่อสารการวางแผนครอบครัว สรุปได้ดังนี้:-

๑. ผลการวิเคราะห์การรับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากสื่อมวลชนของสตรีตัวอย่าง พบว่าในจำนวนสื่อมวลชน ๔ อย่างคือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ สตรีรับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากวิทยุสูงที่สุด

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับอายุ สตรีทุกกลุ่มอายุรับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากวิทยุสูงที่สุด รองลงไปได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และนิตยสาร

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับการศึกษา สตรีทุกระดับการศึกษาส่วนใหญ่รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากวิทยุ สตรีที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารเพิ่มขึ้นด้วย

เกี่ยวกับการทำงานนอกบ้าน สตรีตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานนอกบ้าน แต่อย่างไรก็ตามทั้งสตรีที่ทำงานนอกบ้าน และไม่ได้ทำงานนอกบ้าน ส่วนใหญ่รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากวิทยุ

สามีของสตรีตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้าง เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับอาชีพของสามี ปรากฏว่า สตรีทุกกลุ่มอาชีพของสามีส่วนใหญ่รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากวิทยุ สตรีที่สามีรับราชการรับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากนิตยสารมากกว่าสตรีกลุ่มอื่น

เกี่ยวกับความมั่งคั่งของครอบครัว สตรีทุกระดับความมั่งคั่งของครอบครัวส่วนใหญ่รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากวิทยุ

๒. ผลการวิเคราะห์แหล่งข่าว พบว่า สตรีที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวนั้น ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้าน รองลงไปได้แก่ เพื่อน และเจ้าหน้าที่อนามัย

เกี่ยวกับอายุ ถึงแม้สตรีตัวอย่างที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว จะแตกต่างกันในเรื่องอายุ แต่ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้าน

เกี่ยวกับระยะเวลาของการสมรส ถึงแม้สตรีตัวอย่างที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว จะแตกต่างกันในเรื่องระยะเวลาของการสมรส แต่สตรีส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้าน

เกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ตั้งครรภ์ ถึงแม้สตรีตัวอย่างที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว จะตั้งครรภ์ในจำนวนครั้งที่แตกต่างกัน แต่สตรีส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้าน

เกี่ยวกับจำนวนบุตรที่มีชีวิต ถึงแม้สตรีตัวอย่างที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวจะมีบุตรที่มีชีวิตในจำนวนที่แตกต่างกัน แต่สตรีส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้านเหมือนกัน

เกี่ยวกับระดับการศึกษา สตรีที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวทุกระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้าน สตรีที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นมักจะได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเจ้าหน้าที่หรือแพทย์เพิ่มขึ้นด้วย

เกี่ยวกับการทำงานนอกบ้าน สตรีตัวอย่างที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวทั้งที่ทำงานนอกบ้าน และไม่ได้ทำงานนอกบ้าน ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้าน

เกี่ยวกับอาชีพของสามี สตรีตัวอย่างที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวทุกกลุ่มอาชีพของสามีของสตรี ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้าน

เกี่ยวกับความมั่งคั่งของครอบครัว สตรีตัวอย่างที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ทุกระดับความมั่งคั่งของครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้าน

ผลการวิเคราะห์แหล่งข่าวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า สตรีที่ทราบหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการวางแผนครอบครัวจากเพื่อนบ้าน ซึ่งก็เป็นจริงตามข้อสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. การดำเนินงานการวางแผนครอบครัวนั้น ควรจะต้องคำนึงถึง การสื่อสารเสมอ ผลการวิจัยนี้อาจเป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาการวางแผน การดำเนินการหรือการดำเนินงานตามแผนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
๒. รัฐบาลในฐานะผู้ซึ่งบรรจุโครงการวางแผนครอบครัวไว้ในแผน พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ควรจะสนับสนุนการใช้สื่อมวลชน เพื่อการเผยแพร่ ข่าวนโยบายการวางแผนครอบครัวให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของโครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เฉพาะ เป็น ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับเนื้อหาและการเผยแพร่ข่าวสาร
๓. ควรทำการวิจัยเรื่องนี้ในเขตเมืองและชนบทอีกครั้งหนึ่ง แล้ว นำผลจากการวิจัยมาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้